

## ขง รมว.ศธ.เพิ่มที่นั่งผอ.เขตใหม่บอร์ดกศจ.หนุนรับนักเรียน

นำเสนอเมื่อ : 26 มิ.ย. 2562

**“สุเทพ” เตรียม ขง รมว.ศธ.เพิ่มโควตาผู้อำนวยการเขตพื้นที่เข้าไปเป็นกรรมการ กศจ.หนุนรับนักเรียน และ ช่วย กศจ.คิดแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา ยัน เคาะเกณฑ์รับนักเรียนปี 63 ก.ย.นี้**

วันนี้ (25 มิ.ย.) ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ตนได้ประชุมร่วมกับคณะทำงานรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องของเขารวม อาทิ ผู้แทน กพฐ. สยามคานูบาลแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) เป็นต้น ซึ่งจากการประชุมดังกล่าวได้รับข้อเสนอแนะและแนวทางหลักการ เพื่อเตรียมพร้อมในการยกวางหลักเกณฑ์การรับนักเรียนปี 63 เบื้องต้น คือ การรับนักเรียนจะใช้หลักกระจายอำนาจและความรับผิดชอบให้พื้นที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน ยึดพื้นที่เป็นฐาน ยึดหลักความเสมอภาค โอกาสทางการศึกษา และคุณภาพของนักเรียน กระบวนการรับนักเรียนต้องโปร่งใสเป็นธรรม ให้เป็นการมีส่วนร่วมจากท้องถิ่น ชุมชน และผู้ประกอบการ ให้คำนึงถึงบริบทในพื้นที่ ให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของระดับพื้นที่จัดทำแผน ระบบติดตามตรวจสอบ แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือดูแลรับผิดชอบผู้เรียนให้ครบทุกคน และสวนกลางจะกำหนดนโยบายกว้างๆ และกำหนดปฏิทินการรับนักเรียนเท่านั้น

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ตนจะรวบรวมข้อเสนอแนะและความคิดเห็นดังกล่าว ร่วมกับข้อเสนอจากที่ประชุม กพฐ. และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ มาประมวลผลเป็นแนวทางการกำหนดนโยบายการรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 เพื่อเสนอให้ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณาต่อไป ขณะเดียวกันจะเสนอ รมว.ศึกษาธิการ ในประเด็นใหม่ผอ.เขตพื้นที่เข้าไปเป็นกรรมการกศจ.โดยตำแหน่งด้วย เพราะจะได้รับทราบสภาพปัจจุบันของการศึกษาด้านต่างๆ โดยเฉพาะการรับนักเรียน เพื่อจะได้ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง ซึ่งที่ผ่านมาบาง กศจ.ให้เขตพื้นที่รอรายงานอยู่ด้านห้องประชุมเท่านั้น ดังนั้นจะต้องให้ผอ.เขตพื้นที่เขามารวมเป็นกรรมการในกศจ.ด้วย จะได้ร่วมกันคิดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นงานบุคคล วิชาการ จะได้ไม่สร้างความเหลื่อมล้ำในการบริหารงานจึงจำเป็นต้องเพิ่มกลไกการบริหารเขาไปสนับสนุนด้วย

### ต่อข้อถามว่า

การกำหนดจำนวนนักเรียนต่อห้องและการรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษจะให้เขตพื้นที่และกศจ.เป็นผู้กำหนดเองใช่หรือไม่ ดร.สุเทพ กล่าววว่า เมื่อเรากระจายอำนาจไปแล้วเขตพื้นที่และกศจ.จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด ส่วนจะกำหนดจำนวนนักเรียนต่อห้องเท่าไรนั้น สพฐ.ขอไปวิเคราะห์และวิจัยตัวเลขให้ชัดเจนก่อน เพราะเราจะขอข้อมูลจากหลายทางและการจัดการศึกษาของต่างประเทศด้วย เช่น ธนาคารโลกก็กำหนดว่าสัดส่วนจำนวนนักเรียนต่อห้องของประเทศไทยควรรออยู่ที่จำนวนนักเรียน 25 คนต่อครู 1 คน เป็นต้น ดังนั้นไม่ต้องกังวล ซึ่ง สพฐ.จะดูสัดส่วนว่าจำนวนนักเรียนต่อห้องสัดส่วนเท่าไรถึงจะเกิดคุณภาพการศึกษาที่ดีที่สุด สำหรับมาตรการของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

นั้นข้อไหนที่เป็นประโยชน์และยังต้องดำเนินการอยู่ก็จะกำหนดให้พื้นที่นำไปปฏิบัติด้วย

ขณะเดียวกันการดำเนินการรับนักเรียนอนุบาล 3

ขอรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนที่ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้ดำเนินการ แต่ยังคงพบปัญหาบางพื้นที่ที่ไม่มี อปท. และเอกชนเป็นผู้จัด ซึ่งที่ประชุมก็มีการหารือด้วยเช่นกันแต่ยังไม่ได้ข้อสรุป ใดๆก็ตามคาดว่าจะประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการรับนักเรียนได้ภายในเดือนกันยายนนี้

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562](#)